

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจัดทำขึ้นตามความร่วมมือของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีสำนักงานกองบรรณาธิการตั้งอยู่ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาได้เริ่มตีพิมพ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 เลข ISSN 2229-2683 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษานักวิจัย นักศึกษาคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นวารสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เลข ISSN 2408-1418 ได้ในปี 2557 ตั้งแต่ฉบับที่ 6 URL:<https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU> โดยใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online:ThaiJO) ซึ่งเป็นระบบการจัดการวารสารออนไลน์ของไทยที่ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ที่มีการดำเนินงานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทำให้วารสารมีการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากลที่มีรูปแบบเดียวกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก และในปี 2558 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือผ่านการประเมินเป็นวารสารได้รับการยอมรับในระดับชาติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองบรรณาธิการยังมุ่งจะพัฒนาคุณภาพวารสารเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป

บรรณาธิการประจำฉบับ

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

สาระสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 4 บทความ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน 1 บทความ บทความเกี่ยวกับการใช้คำถามในห้องเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 บทความ บทความวิจัยด้านการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำควบกล้ำ จำนวน 1 บทความ และบทความด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 1 บทความ

สำหรับบทความวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถ่านนั้น ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับหัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนครัวเรือน ของชาวบ้านชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยการใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการทดสอบที่ ซึ่งผลการวิจัยมีข้อค้นพบว่า ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมความสามารถในการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้วในวารสารฉบับนี้ยังได้นำเสนอบทความวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทอีก จำนวน 6 บทความ ซึ่งแต่ละบทความมีปัญหาการวิจัย และข้อค้นพบในการวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจอ่านบทความ และขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ในวารสารนี้ และหวังว่าวารสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของผู้สนใจโดยทั่วไป

ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
บรรณาธิการประจำฉบับ